



Cổng trời Khmer Kon Kas, An Giang

ISSN: 2734-9195

13:25 23/08/2024

Chùa Tuak Prasat (chùa Kon Kas) tọa lạc tại ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

An Giang sở hữu không chỉ những ngôi chùa có tuổi đời hàng thế kỷ mà còn có cả những điểm du lịch tâm linh có kiến trúc cực kỳ độc và lạ như chùa Bánh Xèo (Thiền viện Đông Lai). Chùa được đặt tên như vậy bởi các sư thầy thường xuyên bố thí bánh xèo cho người dân rồi dần dần trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, tại đây còn có ngôi chùa Tual Prasat (Cổng trời Khmer Koh Kas) cũng là một trong những điểm đến cực kỳ thu hút tại đây. Chùa Tual Prasat (chùa Kon Kas) tọa lạc tại ấp An Hoà, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.



Toàn cảnh Cổng trời Kon Kas hay cổng chùa Kon Kas và lối đi vào chùa Kon Kas (chùa Tual Prasat), An Giang. Nguồn: st

Trên đường đi từ chùa Hàng Còng, bạn sẽ thấy bên đường có một cánh cổng cũ kỹ nhưng mang đậm dấu ấn của người Khmer khi xưa. Đó chính là dấu hiệu nhận biết bạn đã đến chùa Tual Prasat. Cổng cách chùa bên trong bằng 1 con đường làng quanh co khúc khuỷu dài khoảng 500m. Cánh cổng nhìn cũ kỹ bạc màu theo năm tháng nên ngoài tên gọi cổng Thiên Đàng hay cổng Trời thì còn có tên khác là Cổng Thời Gian.



Cận cảnh Cổng trời Kon Kas. Nét kiến trúc độc đáo khiến ai cũng phải trầm trồ. Nguồn: st

Chùa Kon Kas (hay chùa Tual Prasat, chùa Tual Pra Sat) là một ngôi chùa theo Phật giáo nguyên thủy (Phật giáo Nam tông). Ngôi chùa Khmer này đặc biệt thu hút bởi chiếc cổng chùa nằm trên con đường xung quanh chỉ có đồng ruộng mênh mông, còn ngôi chùa thì thụt lùi bên trong ngay giữa cánh đồng, xa xa là những hàng cây thốt nốt đặc trưng của vùng An Giang.



Những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên kiến trúc Chùa Tual Prasat và Cổng trời Khmer Koh Kas. Nguồn: st

Cánh cổng tuyệt đẹp ấy được thiết kế theo phong cách thường thấy của những ngôi chùa Khmer với bốn trụ lớn, trên là ba chóp tháp, xung quanh được đắp nổi các hoa văn và phù điêu trang trí mang đậm văn hóa Khmer. Hai bên cổng là tượng thần rắn Naga quen thuộc.



Những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên kiến trúc Chùa Tual Prasat và Cổng trời Khmer Koh Kas. Nguồn: st

Chùa Koh Kas ở An Giang là một biểu tượng của kiến trúc tôn giáo và văn hóa độc đáo, mang đến cho Phật tử và lhasch thập phương một trải nghiệm đầy ấn tượng. Với sự kết hợp giữa kiến trúc Ấn Độ và nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước, chùa Koh Kas đã tạo nên một bức tranh kiến trúc độc đáo khiến bất cứ ai cũng đều mê mẩn khi có cơ hội được chiêm ngưỡng.



Hoa văn trên trần cổng. Nguồn: st

Sưu tầm: **Ngọc Thắng**

Nguồn:

Annamvietnam

Kinhnghiemdulich